

DIGI ซี “วีแชท เพย์” ไตรมาส 4 ยอดผู้ใช้พุ่งแตะ เป้ากว่า 1,000 ล้านราย คาดปี 61 ผนึกร้านค้าเพิ่ม รองรับให้ถึง 10,000 ร้านค้า

“ดิจิทัลเทคโนโลยี” หรือ “DIGI” ซี ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ มีผู้ใช้บริการ “วีแชท เพย์(WeChat Pay) มากกว่า 1,000 ล้านรายแล้ว คาดปี 2561 จะเพิ่มจำนวนร้านค้าที่รองรับบริการนี้ ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 4,000 ร้านค้า ให้เป็น 10,000 ร้านค้า และตั้งเป้ายอดใช้บริการผ่านระบบ WeChat Pay กับบริษัท ประมาณ 10,000 ล้านบาทเพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกการใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวเงินที่เดินทางเข้ามา

นายจิรภัทร วีรชยทองคำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือ DIGI ผู้ดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เผยว่า “สำหรับบริการชำระเงิน WeChat Pay นั้น บริษัทเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนบริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั้น ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ WeChat มากกว่า 1,000 ล้านราย โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบริการนี้ กับบริษัท ประมาณ 3,000 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งถือได้ว่าเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2560 โดยปัจจุบัน บริษัทมีร้านค้าชั้นนำ ที่เป็นพันธมิตรและให้บริการนี้กับทางบริษัทประมาณ 4,000 ร้านค้า และตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มจำนวนร้านค้าพันธมิตรมาโดยตลอด อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม และบริการต่างๆ เพื่อรองรับการใช้จ่ายของกลุ่มนักท่องเที่ยวเงิน ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ค่อนข้างกับการชำระเงินผ่านระบบนี้ ซึ่งสะดวกและปลอดภัยจากการที่ไม่ต้องพกเงินสด

ปัจจุบัน “วีแชท เพย์” ครองอันดับหนึ่งในแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลก คาดว่าในปี 2561 จะมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีก และมียอดใช้จ่ายผ่านบริการดังกล่าว กับบริษัท ประมาณ 10,000 ล้านบาท ประกอบกับความเชื่อมั่นและความคุ้นเคยของร้านค้าในภาคต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ ที่เข้ามาเป็นพันธมิตรในการให้บริการนี้ร่วมกับบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯจึงวางแผนขยายร้านค้าเหล่านี้ให้ถึง 10,000 ราย เพื่อให้บริการครอบคลุมถึงทุกการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีและความสะดวกสบายในโลกของการชำระเงินผ่าน “วีแชท เพย์” ในอนาคตคงไม่จำกัดแค่คนจีนอีกต่อไป คงขยายไปยังผู้ใช้ในประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วย ดังนั้น ร้านค้าหรือผู้ประกอบการรายใด สนใจจะเข้าร่วมในการให้บริการนี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่ายไปยังร้านค้าของท่าน สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02-732-9001-4

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ WeChat Pay มุ่งมั่นผลักดันบริการนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในนโยบาย “สังคมไร้เงินสด” ในอนาคตอันใกล้นี้ และสนับสนุนนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้น จากการชำระเงินผ่านทุกการใช้จ่ายในประเทศไทยอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งสร้างภาพ

ลักษณะของประเทศให้เป็น “ไทยแลนด์ 4.0” อยู่ในแนวทางของกลุ่มประเทศอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล อีก
ด้วย